

BÁO CÁO
Về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021
trên địa bàn thành phố Kon Tum

Kính gửi: Thường trực Thành ủy.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy¹ về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) 6 tháng đầu năm 2021, UBND thành phố báo cáo như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 28/01/2021 và nhiều văn bản² để triển khai công tác PCTN năm 2021 trên địa bàn thành phố, trong đó yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường theo chức năng nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng; nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn, nhất là đối với các đơn vị, bộ phận có tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp; chú trọng hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các đơn vị, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm tình trạng “*tham nhũng vặt*”(nếu có).

UBND thành phố cũng đã giao Thanh tra thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thanh tra năm 2021³, chú trọng các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng. Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 456/KH-UBND, ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Kon Tum, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-

¹. Văn bản số 519-VP/VPTU ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Thành ủy Kon Tum.

². - Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 18/12/2020, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;

- Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 03/01/2021, về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn thành phố Kon Tum trong năm 2021;

- Công văn số 539/UBND-NC ngày 09/02/2021, về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn thành phố;

- Văn bản số 550/UBND-NC ngày 10/02/2021, về việc triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg, ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu.

- Công văn số 1708/UBND-TH ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, về việc triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2021

- Công văn số 117/UBND-NC-m ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, về việc triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác phòng, chống tham nhũng.

³. Đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 25/12/2020: Thanh tra tại UBND xã Hòa Bình (quý I), trường TH Ngô Quyền (quý II), UBND xã Ngok Bay (quý III), BQL Kon Tum (quý IV).

UBND, ngày 08/02/2020 tiến hành tổng kết Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) trên địa bàn thành phố Kon Tum⁴.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng: Trên cơ sở các tài liệu phổ biến pháp luật về PCTN theo Đề án “*Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021*”⁵, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện lồng ghép, thường xuyên theo Kế hoạch số 19/KH-UBND và Kế hoạch số 25/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum. Kết quả: tại các xã, phường⁶ đã tổ chức 47 đợt tuyên truyền với 3.304 lượt người tham gia, cấp phát 150 tài liệu có liên quan và phát phương tiện truyền thanh từ thành phố đến xã, phường được hơn 1.900 giờ.

2. Kết quả thực hiện các giải pháp về phòng, ngừa tham nhũng

2.1. Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện công khai theo quy định của pháp luật đối với việc mua sắm công; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính, ngân sách; quản lý đất đai; công tác tổ chức - cán bộ; công bố công khai các thủ tục hành chính, các loại biểu mẫu, quy trình, thời gian giải quyết, mức thu các loại phí, lệ phí...; công khai số điện thoại đường dây nóng của người có thẩm quyền trong việc tiếp nhận các ý kiến phản ánh của tổ chức, công dân. Các nội dung công khai được thực hiện dưới nhiều hình thức: Công khai trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc; thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng...

2.2. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Các cơ quan, đơn vị đã chấp hành đúng quy định của Nhà nước về thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, định mức ban hành. Trong quá trình thực hiện, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nhiệm vụ phù hợp với chỉ tiêu kế hoạch được giao, xây dựng bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định hiện hành, đưa ra giải pháp quản lý tài chính, tài sản, sử dụng lao động hợp lý, tăng thu, tiết kiệm chi... Thực hiện nghiêm công tác công khai tài chính đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức theo dõi, giám sát quá trình quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị.

2.3. Việc thực hiện quy tắc ứng xử

UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1521/UBND-NV, ngày 26

⁴. Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 04/3/2021 của UBND thành phố Kon Tum, về tổng kết Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) trên địa bàn thành phố Kon Tum.

⁵. Đã được chuyển đến các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường để tham khảo, lựa chọn và sử dụng theo Công văn số 71/CV-PTP, ngày 20/4/2020 của Phòng Tư pháp thành phố, gồm các nội dung: (1) Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam; (2) Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; (3) Kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

⁶. Theo báo cáo của UBND các xã, phường: Thắng Lợi, Quang Trung, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Đak Năng, Ngok Bay, Hòa Bình, Đak Blá, Vinh Quang, Chư Hreng.

tháng 4 năm 2021 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND 21 xã, phường tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo⁷ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; yêu cầu cán bộ công chức, viên chức và người lao động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng...

Chỉ đạo Phòng Nội vụ thành phố kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố⁸. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm các quy định, có thái độ hòa nhã, lịch sự khi tiếp xúc, làm việc với công dân, tổ chức, không gây phiền hà, sách nhiễu; không có hiện tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp ngày càng nâng lên.

2.4. Việc chuyển đổi vị trí công tác: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1324/UBND-KTTH, ngày 26 tháng 4 năm 2021, hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng kế hoạch, lập danh sách các trường hợp chuyển đổi vị trí công tác và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý đáp ứng yêu cầu và phù hợp với tình hình thực tế công tác cán bộ của địa phương.

2.5. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

- Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố về việc thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố Kon Tum năm 2021, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tài chính công; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức; Hiện đại hóa nền hành chính.

- Công tác niêm yết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị được thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng quy định; nội dung niêm yết công khai đầy đủ các bộ phận cấu thành của thủ tục hành chính.

- Việc áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành tiếp tục được triển khai thực hiện, qua đó đã rút ngắn thời gian chuyển, nhận văn bản, giảm thiểu chi phí trong phát hành văn bản giấy, góp phần hiện đại hóa nền hành chính công, đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo

⁷. Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”; Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Công văn số 1256/UBND-KTTH ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Kon Tum, về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

⁸. Kế hoạch số 48/KH-PNV ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Phòng Nội vụ thành phố

và nâng cao hiệu quả trong quá trình cải cách thủ tục hành chính.

- Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu, chi có giá trị lớn tại địa bàn đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Chính phủ và các khoản chi lương, thưởng và chi khác có tính chất thường xuyên theo quy định.

2.6. Việc kê khai tài sản, thu nhập

Thực hiện Văn bản số 102/TTr-P4, ngày 02/02/2021 của Thanh tra tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2020, UBND thành phố đã triển khai đến các cơ quan, đơn vị, UBND 21 xã, phường, phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 và tổ chức kê khai, công khai theo quy định⁹. Kết quả như sau:

- Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập: 98 đơn vị, đạt tỷ lệ 100%;
- Số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu: 501 người;
- Số người đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầu: 501 người, đạt tỷ lệ 100%;
- Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập: 98 đơn vị, đạt tỷ lệ 100%;
- Số bản kê khai đã được công khai: 501, đạt tỷ lệ 100%, trong đó:
 - + Số bản kê khai được công khai theo hình thức niêm yết: 101 bản.
 - + Số bản kê khai được công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp: 473 bản.

3. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng

Trong thời gian qua, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN, đặc biệt trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Trong kỳ, trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, đã không để xảy ra vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu.

4. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

4.1. Kết quả công tác thanh tra và phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra

⁹. Văn bản số 475/UBND-NC ngày 04/02/2021 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2020; Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 13/02/2021 về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2020; Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 về việc sửa đổi, bổ sung danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu (năm 2020); trên cơ sở đó, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiến hành công khai tài sản, thu nhập lần đầu tại Văn bản số 1046/UBND-NC ngày 23/3/2021, về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 796/KH-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh về thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu

Tổng số cuộc thanh tra thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2021 là 06 cuộc, trong đó có 03 cuộc thanh tra triển khai từ các kỳ trước chuyển sang¹⁰ và 03 cuộc thanh tra triển khai thực hiện trong kỳ¹¹. Số cuộc thanh tra đã kết thúc và ban hành Kết luận là 03 cuộc, kiến nghị thu hồi về Ngân sách nhà nước tổng số tiền 65.042.400 đồng và kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan, chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

Qua theo dõi, đôn đốc, đến tháng 6/2021, đã thu hồi về Ngân sách nhà nước 65.042.400 đồng, đạt tỷ lệ 100% và kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 03 tập thể và 07 cá nhân có liên quan đến các sai phạm¹².

4.2. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tổng số đơn tiếp nhận đã tiếp nhận: 299 đơn. Trong đó:

- **Tại UBND các xã, phường:** Tiếp nhận: 46 đơn kiến nghị. Nội dung: về đất đai: 30 đơn, nội dung khác: 16 đơn. Đơn thuộc thẩm quyền: 45 đơn, đã giải quyết xong 42 đơn, còn 03 đơn hiện đang trong thời gian xem xét, giải quyết.

- **Tại UBND thành phố:** Tiếp nhận: 253 đơn, gồm 06 đơn khiếu nại; 02 đơn tố cáo; 245 đơn kiến nghị, phản ánh. Nội dung đơn: Về đất đai: 127 đơn; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 18 đơn; Nội dung khác: 108 đơn. Đơn không thuộc thẩm quyền: 87 đơn (gồm 04 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo¹³; 81 đơn kiến nghị, phản ánh). Đơn thuộc thẩm quyền: 166 đơn (02 đơn khiếu nại và 164 kiến nghị, phản ánh). Đã giải quyết xong 134 (gồm 02 đơn khiếu nại (UBND thành phố đã đình chỉ thụ lý giải quyết khiếu nại đối với 01 đơn¹⁴ do công dân xin rút lại nội dung khiếu nại; ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, kết quả: khiếu nại sai¹⁵) và 132 đơn kiến nghị, phản ánh), còn lại 32 đơn hiện đang trong thời gian xác minh, xem xét giải quyết.

¹⁰. Thanh tra toàn diện việc đầu tư xây dựng công trình tại Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, xã Đoàn Kết
+ Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum;

+ Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý tài chính, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công tại Trường Tiểu học và THCS Vinh Quang, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum.

¹¹. + Thanh tra theo Kế hoạch tại UBND xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

+ Thanh tra đột xuất việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đình Quang Lương và các nội dung khác có liên quan.

+ Thanh tra đột xuất đối với công tác thu hồi, bồi thường đất của hộ gia đình ông Lê Minh Lăng và bà Hoàng Thị Phú.

¹². - Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr ngày 26/01/2021 của Chánh Thanh tra thành phố, về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum: Đơn vị đã nộp về Ngân sách nhà nước: 17.054.400/17.054.400 đồng, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 01 tập thể và 02 cá nhân.

- Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 09/3/2021 của Chánh Thanh tra thành phố, về thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý tài chính, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại trường TH và THCS Vinh Quang. Đơn vị đã nộp về Ngân sách nhà nước: 47.988.000/47.988.000 đồng; kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 01 tập thể và 04 cá nhân.

- Kết luận số 01/KL-UBND ngày 21/01/2021 của UBND thành phố Kon Tum, về thanh tra toàn diện việc đầu tư xây dựng công trình tại trường THCS Nguyễn Bình Khiêm (nay là trường TH-THCS Đoàn Kết), xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum: đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

¹³. Đơn tố cáo một số nội dung liên quan đến việc xét xử vụ án tranh chấp đất đai giữa ông Phan Mạnh Dân và bà Nguyễn Thị Nhạn; Đơn tố cáo việc lợi dụng chức vụ trong thực thi công vụ tại huyện Đăk Hà.

¹⁴. Đơn khiếu nại (lần 1) của bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết.

¹⁵. Đơn khiếu nại (lần 1) của bà Trần Thị Tuyết Nhung.

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị, chưa phát hiện có vụ việc liên quan đến tham nhũng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác PCTN tiếp tục được UBND thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác PCTN; công tác cán bộ, cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm, chú trọng. Công tác tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN tiếp tục triển khai thực hiện, được tầng lớp nhân dân quan tâm. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã trở thành việc làm thường xuyên đối với nhiều cơ quan, đơn vị và từng bước phát huy tác dụng.

2. Hạn chế

- Công tác tổ chức triển khai các biện pháp PCTN ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, hiệu quả chưa cao, xây dựng nội dung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước PCTN chưa cụ thể, chưa sát với thực tế.

- Việc thực hiện chế độ thông tin, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện phòng, chống tham nhũng ở một số đơn vị, địa phương chưa đầy đủ, kịp thời, chất lượng báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu, làm ảnh hưởng đến chất lượng dự báo, đánh giá tình hình chung và công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

- PCTN là công việc khó khăn, phức tạp, trong khi đó, số lượng cán bộ làm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng còn hạn chế, dẫn đến việc thực hiện một số biện pháp PCTN trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn thành phố Kon Tum. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác đấu tranh PCTN; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng trên địa bàn thành phố (*nếu có*).

2. Tăng cường việc kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; gắn công tác thanh tra, giải quyết tố cáo với công tác đấu tranh PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị... nhằm tăng cường công tác PCTN ở các cấp, các ngành.

3. Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác PCTN.

4. Chú trọng nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN; nhất là đội ngũ cán bộ kiểm tra, thanh tra trực tiếp làm công tác phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn thành phố Kon Tum./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- TT. HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Thanh tra TP;
- Trang thông tin điện tử TP (công khai);
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND TP;
- Lưu: VT, NC₂.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Mân